

บาท/ดอลลาร์เข้าที่อ่อนค่าสุดในรอบกว่า 6 สัปดาห์,ยังกังวลการดูแลบาท

*บาท/ดอลลาร์เข้าที่อ่อนค่าสุดในรอบ 6 สัปดาห์ หลังได้รับแรงกดดันจากข้อมูลเชิงลบของเศรษฐกิจโลก และความกังวลต่อท่าทีของทางการ ในการดูแลค่าเงินบาท

*ยูโรปรับขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ลดอัตราดอกเบี้ย และได้ระบุถึงความเป็นไปได้ ที่จะมีการดำเนินนโยบายเพิ่มเติม

*อีซีบีลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% สู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.5% เมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมาย

*แต่ยูโรต้องเผชิญกับแรงกดดัน หลังนายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี กล่าวว่า อีซีบีมีความพร้อมทางเทคนิคสำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ติดลบ และได้ระบุถึงความเสี่ยงช่วงกลางต่อเศรษฐกิจ

*อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ติดลบ หมายความว่า ธนาคารต่าง ๆ จะต้องจ่ายเงินให้อีซีบีเพื่อเป็นค่ารักษาเงินฝากสกุลยูโร ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าว อาจจะทำให้เม็ดเงินไหลออกจากยูโรโซน ไปยังสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า และจะส่งเสริมให้ธนาคารปล่อยกู้ แทนที่จะฝากไว้กับอีซีบี

*นักลงทุนจะรอดูรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร ประจำเดือน เม.ย.ของสหรัฐ ขณะที่ผลสำรวจของรอยเตอร์คาดว่า การจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 145,000 ตำแหน่ง ในเดือนที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 88,000 ตำแหน่งในเดือนมี.ค. และคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ 7.6%

*หากข้อมูลจ้างงานเพิ่มสัญญาณภาวะชะลอตัวในเศรษฐกิจสหรัฐ อาจจะทำให้มีการคาดการณ์มากขึ้นว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะยังไม่ลดโครงการซื้อพันธบัตรในเร็ว ๆ นี้ และการดำเนินการครั้งต่อไป อาจจะเป็นการเพิ่มวงเงินซื้อ ซึ่งข่าวลือดังกล่าวอาจจะถ่วงดอลลาร์

- *อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.413 บาท
- *09.12 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.55/60 จาก 29.42/44 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.55/59 จาก 29.43/45 เมื่อวาน
- *เบน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 97.99/98.00 จาก 97.98 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3074/76 จาก 1.3062 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ดอลลาร์/บาท ก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆ(บาทอ่อนค่า) ช่วงนี้ปัจจัยหนุนไม่ค่อยจะมี ตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศก็ไม่ค่อยดี แล้ว concern ในเรื่องของมาตรการแบงก์ชาติ ก็ยังกดดันอยู่ เพราะแบงก์ชาติก็โดนกดดันหนักเหมือนกัน" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยังคงถูกกดดันจากความกังวลว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) และคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) อาจมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย หรือออกมาตรการเสริมในการดูแลเงินบาท หลังรัฐบาลและภาคธุรกิจ ยังเรียกร้องให้ธปท.ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจในต่างประเทศ ที่ออกมาในเชิงลบ ก็เป็นปัจจัยกดดันสินทรัพย์เสี่ยงเช่นกัน

ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่บริเวณ 29.60 และแนวต้านที่ 29.40

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้